



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร  
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินสมรรถนะ ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

**พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง**

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัว ๐๑/๐๐๒	นายสุวรรณ	ยี่บุญ
ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัว ๐๑/๐๐๑	นายอดิศักดิ์	ดอนพรหมมะ

**พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา**

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัว ๐๒/๐๐๑	นายพงศกร	ใจสมบุรณ์
-------------------------------	----------	-----------

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะได้ทราบว่า

๑. บัญชีนี้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก  
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการประเมิน ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น  
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน คือผู้นั้นได้สละสิทธิ์การส่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ ผู้นั้นไม่มา  
รายงานตัวเพื่อรับการส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงาน  
จ้างได้ตามกำหนดเวลาที่ส่งจ้าง

๓. หากปรากฏว่า ภายหลังผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่  
ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่รับสมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่  
ได้รับการคัดเลือกได้

๔. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ภายหลัง  
จากที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรีอนุมัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จะมีหนังสือ  
เรียกให้มารายงานตัว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางดารารรณ จันทร์ทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ